

ที่ ศธ ๐๔๓๐๘/๒๔๘๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการตัดสิน คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๒  
Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการตัดสิน คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
รอบที่ ๒ Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและ  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่  
การศึกษา ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการตัดสิน คัดเลือก  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๒ Best of the Best การนำเสนอ  
ปากเปล่า Oral Presentation ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงขอส่งประกาศผลการตัดสิน  
คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๒ Best of the Best  
การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล  
ทุกท่าน โดยกำหนดการรับรางวัลในงาน Symposium จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เจ้าของเรื่อง ศน.เมตตา ถวิลไทย ๐๘-๑๓๗๙-๓๓๑๗

ศน.สัมพันธ์ ถวิลไทย ๐๘-๑๙๕๓-๔๒๙๙



**ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์**  
**เรื่อง ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา**  
**รอบที่ ๒ Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation**  
**โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา นำผลการวิจัยมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่ต้นแบบที่มีคุณภาพ และได้จัดเวทีส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาประกวดคัดเลือกและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษา

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการตัดสินและคัดเลือก ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๒ Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๑ ผลงาน ดังนี้

**ผลงานชนะเลิศรับโล่รางวัล Best of the Best วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภทผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้ส่งผลงาน	ระดับคุณภาพ
วิจัย	ผลการใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิก ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เรื่อง ราชธานีราช ตอน สมิงพระรามอาสา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทับกฤพัฒนา	เหรียญทอง ยอดเยี่ยมอันดับ ๑
นวัตกรรม	การใช้สื่อ/เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านชิ้นงาน Mini English Project Work ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	นางสาวกฤษณา บุญชื่น ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนครสวรรค์	เหรียญทอง ยอดเยี่ยมอันดับ ๑

/ผลงานวิจัย ประเภท ครูผู้สอน...

## ผลงานวิจัย ประเภท ครูผู้สอน ต่อ

ที่	ผลงานวิจัย	ผู้วิจัย	ระดับคุณภาพ
๑	ผลการใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เรื่อง ราชธานีราช ตอน สมิงพระรามอาสา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทับกฤพัฒนา	เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ ๑
๒	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการจำคำศัพท์ภาษาจีน โดยประยุกต์ใช้คำศัพท์HSK รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑	นางสาวนลินี นวลป้อม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม	เหรียญทอง ยอดเยี่ยม
๓	การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ๔R	นายก้องเกียรติ พัฒนาวิชชากุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทับกฤพัฒนา	เหรียญทอง ยอดเยี่ยม
๔	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะรายวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) เรื่อง กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	นางสาวพิชชา กองแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม	เหรียญทอง ดีเด่น
๕	การประยุกต์ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	นางสาวจิรประภา เทศेम ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม	เหรียญทอง ดีเด่น
๖	การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์	นายปรีวัตร คำทา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์	เหรียญทอง ดีเด่น

## ผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา ประเภท ครูผู้สอน

ที่	ผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา	ผู้ส่งผลงาน	ระดับคุณภาพ
๑	การใช้สื่อ/เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านชิ้นงาน Mini English Project Work ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	นางสาวกฤษณา บุญชื่น ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนครสวรรค์	เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ ๑
๒	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านค่าตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้สื่อ Interactive Video จากเว็บไซต์ H&P	นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์	เหรียญทอง ดีเด่น
๓	การพัฒนาแบบรูปการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เมืองโบราณดงแม่นางเมือง โดยใช้โครงงานประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	นางสาวนวิรัตน์ ทั้งสอ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	เหรียญทอง ดีเด่น

## ผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา ประเภท ครูผู้สอน ต่อ

ที่	ผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา	ผู้ส่งผลงาน	ระดับคุณภาพ
๔	๕ STEPs เรื่อง งานและพลังงาน กับการสร้างสรรค์ โปสเตอร์จาก CANVA	นางสาวขวัญชนก กัญทาทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์	เหรียญทอง ดีเด่น
๕	รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้าง เยาวชนต้นแบบเก่ง ดี และมีความสุข (SMART IDOL) โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนสร้างสุขของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	นายธานินท์ บุญพุทธ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	เหรียญทอง ดีเด่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์